

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ
เลขานุการฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

- เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งแนวทางและวิธีการต่าง ๆ มากมาย เมื่อมีหลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดังนั้น เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด ๖ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ซึ่งกำหนดให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม หรือมอบให้องค์กรเอกชนดำเนินการแทนและพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติตำบล ที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งรายละเอียดคำสั่งก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจต่าง ๆ ของตำบล ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาและเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

- โดยสำหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น มีแนวทางในการดำเนินการคือให้ตรวจสอบภารกิจในทุกอย่างในความรับผิดชอบว่าภารกิจใดยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสียหรือปรับปรุงภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือนำภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ

๑. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอนคือ

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในตำบลว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้เงินงบประมาณ และการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงินเพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนที่มีความจำเป็นมากกว่า

- อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วม เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้องค์กรเอกชนดำเนินการแทนโดยตำบลเป็นผู้ควบคุมกำหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการให้บริการ